

Trợ lực cho người dân phát triển kinh tế

Những đồng vốn tuy nhỏ nhưng đã phát huy hiệu quả rất lớn, là trợ lực giúp người dân trên địa bàn huyện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đó chính là vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đang được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Kiến Xương triển khai thực hiện được gần 20 năm.

gia đình chị Nguyễn Thị Phương, thôn Nam Tiến trước đây thuộc diện hộ nghèo của xã Quang Hưng (nay là xã Minh Quang). Năm 2014, trong phong trào chuyển đổi đất cây lúa kém hiệu quả của địa phương, gia đình chị Phương đã nhận hơn 1.000m² để phát triển chăn nuôi tổng hợp. Chị Phương chia sẻ: Thời gian đầu mới ra vùng chuyển đổi, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn do nguồn vốn còn hạn hẹp, kinh nghiệm chưa có. Đúng thời điểm đó, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kiến Xương đã tạo điều kiện cho gia đình tôi được vay 30 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo, từ đó gia đình tôi có thể đầu tư cải tạo chuồng trại chăn nuôi. Sử dụng vốn

chăn nuôi khoảng 300 con gà, ngan, vịt và 2 sào ao thả các loại cá truyền thống. Chị Vóc tâm sự: Cũng nhờ có thủ tục vay vốn của Ngân hàng CSXH rất đơn giản, việc giải ngân lại được thực hiện rất nhanh chóng nên gia đình tôi đã có thể khôi phục lại chăn nuôi lợn, từ đó thu nhập cũng được tăng lên. Trên địa bàn huyện Kiến Xương hiện đang có 15.015 người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi của Chính phủ. Đến ngày 29/12/2020, Phòng giao dịch đã thực hiện giải ngân cho 5.685 hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện với doanh số giải ngân đạt 180,742 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đã hơn 402 tỷ đồng, tăng 4,69% so với thời điểm 31/12/2019; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,016% tổng dư nợ cho vay và là địa phương có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong 8 huyện, thành phố. Ông Trần Ngọc Tường, Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kiến Xương cho biết: Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, Phòng giao dịch đã chủ động xảy

dụng các giải pháp thực hiện nhằm đạt mục tiêu kế hoạch được giao; trong đó chú trọng phân khai nguồn vốn cho các xã, thị trấn ngay khi được phân bổ từ cấp trên. Cùng với đó, Phòng giao dịch cũng phát huy tối đa lợi thế là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong toàn huyện thảo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong cho vay tín dụng ưu đãi ở cơ sở;

đồng thời, quan tâm dành một phần kinh phí từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Năm 2020, ngân sách huyện đã chuyển sang Ngân hàng CSXH 600 triệu đồng, từ đó nâng tổng vốn ủy thác đầu tư của huyện Kiến Xương đạt hơn 2,8 tỷ đồng. Hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức hội, đoàn thể cũng được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kiến Xương duy trì thực hiện có hiệu quả. Đến ngày 29/12, trên địa bàn

huyện có 107 tổ chức hội, đoàn thể cấp xã, thị trấn nhận ủy thác cho vay qua Phòng giao dịch với dư nợ ủy thác đạt 401,396 tỷ đồng, chiếm 99,83% tổng dư nợ cho vay toàn huyện. Ngoài ra, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kiến Xương còn chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tích cực tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tại các điểm thực địa để mọi người dân cùng biết và thực hiện.

MINH HƯƠNG



Nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ giúp gia đình chị Nguyễn Thị Phương (thôn Nam Tiến, xã Minh Quang, huyện Kiến Xương) vươn lên thoát nghèo.

Vũ Thư Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tư pháp và thi hành án dân sự

UBND huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp, thi hành án dân sự năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, huyện Vũ Thư tổ chức 187 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý lưu động cho người dân 9 xã, thị trấn. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. UBND huyện Vũ Thư ban hành 8.335 quyết định, 99 kế hoạch...; HĐND huyện ban hành 54 quyết định, 25 nghị quyết. Huyện và các địa phương thực hiện hàng chục nghìn thủ tục đăng ký hộ tịch, chứng thực. Năm 2020, công tác tư pháp của huyện được Sở Tư pháp đánh giá xếp loại dẫn đầu các huyện, thành phố. Từ 1/10/2019 - 30/9/2020 Chi cục thi hành án dân sự huyện thụ lý 905 vụ việc, trong đó đã thi hành xong 88% vụ việc, vượt 8% chỉ tiêu giao.

Năm 2021, huyện Vũ Thư xây dựng 7 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thực hiện tốt công tác tư pháp, 3 giải pháp trọng tâm để triển khai hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Tại hội nghị, 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp và thi hành án dân sự năm 2020 được khen thưởng.

QUYNH LƯU

HTXNN xã Song An Đầu tư trên 1 tỷ đồng triển khai các dịch vụ thủy nông



Nông dân xã Song An thu hoạch dưa lê hè - cây truyền thống của địa phương

Sáng ngày 10/1, HTXNN xã Song An (Vũ Thư) tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là HTX được huyện Vũ Thư chọn làm điểm tổ chức đại hội đại biểu thành viên HTXNN nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xã Song An hiện có 296,5ha đất canh tác. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt 5 năm qua bình quân đạt 28,53 tỷ đồng/năm, tăng 6,81% so với đầu nhiệm kỳ. Hệ số sử dụng đất trung bình là 2,45 lần, trong đó canh tác vùn cao đạt 3 - 3,5 lần/năm. Năng suất lúa trung bình đạt 11,12 tấn/ha/năm. Giá trị xuất cây màu các vụ đạt từ 85 - 115 triệu đồng/ha/vụ.

5 năm qua, HTXNN xã Song An huy động các nguồn lực đầu tư trên 1 tỷ đồng triển khai các dịch vụ thủy nông. Thực hiện dịch vụ diệt chuột, HTX tổ chức đặt 20,38 tấn mồi bả, thu mua 84.871 con chuột, tổng chi phí trên 150 triệu đồng/năm. HTX chuyển giao, hỗ trợ nông dân đưa vào sản xuất một số cây trồng mới như cà chua ghép; dưa chuột nếp; dưa lê M181; đu đủ có ve leo F1. Hàng năm, HTX làm tốt công tác bảo quản giống khoai tây trong kho lạnh giúp xã viên chủ động giống khoai trồng vụ đông. Mỗi năm HTX phổ hợp cung ứng hàng chục tấn phân bón, hầu hết lượng thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân địa phương, bảo quản khoai tây, các dịch vụ hoạt động hiệu quả, có lãi. Mức thu các khoản đóng góp trên đầu sào đất canh tác của HTX năm 2020 là 17,5kg thóc/sào/năm.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HTXNN xã Song An phấn đấu tổng thu từ sản xuất nông nghiệp đạt 63 - 65 tỷ đồng/năm, giá trị sản xuất bình quân đạt 130 triệu đồng/ha trở lên, chuyển 40ha lúa xuân sang trồng cây màu xuân cho giá trị kinh tế cao. HTX tổ chức tối thiểu 6 khâu dịch vụ và có hiệu quả. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát HTXNN xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HÀ PHƯƠNG

Điện lực Quỳnh Phụ

Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

Xác định giảm tổn thất điện năng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống truyền tải điện, tác động tới hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Điện lực Quỳnh Phụ đã nỗ lực triển khai các giải pháp, hoàn thành kế hoạch giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2016 - 2020.

Điện lực Quỳnh Phụ hiện quản lý 80,42km

đường dây 35kV, 224km lưới điện 22kV, 100,72km đường dây hạ áp cùng 317 trạm biến áp cung cấp điện cho 97.218 khách hàng trên địa bàn huyện. Năm 2016, sản lượng tiêu thụ toàn huyện đạt 128.554.175kW, tổn thất điện năng ở mức 9,20%, đến tháng 10/2020, sản lượng tiêu thụ trong toàn huyện đạt 243.621.017kW, tổn thất điện năng giảm

xuống còn 6,92%. Với mục tiêu đáp ứng đủ nhu cầu tăng trưởng, nâng cao độ ổn định trong việc cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng do Công ty Điện lực Thái Bình giao, sử dụng hiệu quả nguồn theo đầu tư từ Ngân hàng Tái thiết Đức, năm 2016, Điện lực Quỳnh Phụ đã tập trung cải tạo lưới điện hạ thế, xây dựng và cày thêm 12 trạm biến áp chống

quá tải của 7 xã. Sau khi tiếp nhận, quản lý, khai thác lưới điện hạ thế của 11 HTX dịch vụ điện năng còn lại trong huyện, năm 2017, thực hiện dự án REIL bằng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới, đồng thời bố trí kết hợp linh hoạt các nguồn kinh phí sửa chữa, Điện lực Quỳnh Phụ đã tạo bước đột phá khi cải tạo, nâng cấp đồng bộ lưới điện hạ thế nông thôn theo quy chuẩn, đạt mới lên tới 90%, lắp đặt thêm từ 1 - 2 trạm biến áp chống quá tải, bổ sung thêm mới dây dẫn, bổ sung nguồn công suất, bảo đảm độ dự phòng lưới điện trong thời gian cao điểm, với mức đầu tư trung bình 1,5 tỷ đồng/xã. Tiếp nhận nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, năm 2018, Điện lực Quỳnh Phụ thực hiện chuyển toàn bộ lưới điện 10kV sang lưới điện theo quy chuẩn 22kV, lắp đặt 1.500 cột, thay mới 314 trạm biến áp... đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt phục vụ hiệu quả nhu cầu điện sản xuất của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong toàn huyện. Ngoài ra, hàng năm, bằng các nguồn sửa chữa lớn từ 15 - 20 tỷ đồng/năm, sửa chữa thường xuyên 5 tỷ đồng/năm, Điện lực Quỳnh Phụ đã đầu tư, xây dựng và lắp

đặt thêm các trạm biến áp chống quá tải, trung bình 10 trạm/năm, ứng dụng và khai thác hiệu quả công nghệ vào quản lý kỹ thuật... Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Điện lực Quỳnh Phụ đã tăng cường kiểm tra, giám sát, ngày càng hoàn thiện công tác mua bán điện, kết hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất đã khắc phục được những tồn tại trong công tác quản lý hệ thống đo đếm và chống tổn thất tại các đường dây, TBA có tổn thất cao bất thường. Ông Đào Quốc Thuận, Giám đốc Điện lực Quỳnh Phụ cho biết: Điện lực Quỳnh Phụ đã tận dụng hiệu quả các nguồn đầu tư, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương cùng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên chi nhánh. Đến nay, mạng lưới điện nông thôn huyện Quỳnh Phụ đã được đầu tư tương đương hoàn chỉnh, phủ khắp các địa bàn dân cư. Các công trình điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp đầu tư liên xã đồng bộ, đạt thông số kỹ thuật, an toàn trong vận hành. 100% các xã, thị trấn có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Công

tác vận hành lưới điện cơ bản ổn định, linh hoạt, tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải đã được giảm thiểu tối đa, cải thiện đáng kể các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trên địa bàn, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của chi nhánh. Đây được coi là bước đột phá quan trọng đáp ứng tiêu chí số 4 về điện theo nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ về chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần không nhỏ đưa Quỳnh Phụ cán đích huyện nông thôn mới năm 2019. Thời gian tới, Điện lực Quỳnh Phụ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kịp thời tính toán, đề ra các biện pháp giảm tổn thất cho từng lộ đường dây trung thế và trạm biến áp công cộng có tổn thất cao. Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tiếp cận với các thiết bị hiện đại, tiên tiến tăng hiệu quả quản lý và giảm tổn thất điện năng. Qua đó góp phần tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn, vận hành hệ thống an toàn, ổn định, tin cậy, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

TRỊNH CƯỜNG



Nhân viên Điện lực Quỳnh Phụ kiểm tra trạm biến áp góp phần giảm tổn thất điện năng.

Tăng cường chống đói, rét cho vật nuôi

Hiện tại trên địa bàn tỉnh trời rét đậm, rét hại với nền nhiệt từ 10 - 12 độ C gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất chăn nuôi. Để chủ động ứng phó với thời tiết, bà con nông dân đang thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét, bảo vệ đàn vật nuôi.

Ông Ninh cho biết: Qua theo dõi dự báo thời tiết được biết năm nay sẽ xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại nên ngay từ đầu mùa đông, gia đình tôi đã chủ động dự trữ đủ lượng thức ăn thô, tinh, thức ăn ủ chua cho đàn bò; đồng thời sửa chữa chuồng trại, chuẩn bị các tấm phen, bạt để che chắn chuồng trại những ngày gió mùa, mưa rét. Cùng với dự trữ nguồn thức ăn, tôi còn chấp hành công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn bò theo định kỳ. Vào những ngày nhiệt độ xuống thấp như hiện nay, tôi không chăn thả bò ra đồng, chỉ nuôi nhốt trong chuồng, che chắn xung quanh chuồng nuôi, rải thêm chất độn chuồng đủ dày để bò nằm cho ấm, chuẩn bị thêm đến sưởi để giữ ấm cho những con bê

mới sinh; hàng ngày đun nước ấm trộn cùng thức ăn cho bò ăn và bổ sung thêm muối khoáng vào nước ấm cho bò uống để tăng thân nhiệt. Hiện nay, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh hơn 56.000 con, đàn lợn gần 700.000 con, đàn gia cầm hơn 14 triệu con. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, để giảm thiểu thiệt hại trong chăn nuôi do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, người chăn nuôi cần thực hiện các phương án phòng, chống đói, rét cho vật nuôi. Trong đó thực hiện sửa chữa, củng cố, che chắn chuồng trại cho kín, tránh mưa hắt, gió lùa, giữ nhiệt nước uống ấm, nước uống bảo đảm chất lượng và hợp vệ sinh. Đối với trâu, bò, ngoài bảo đảm khẩu phần thức ăn thô xanh từ rơm khô, cỏ khoảng 20 - 30kg/con/ngày thì cần bổ sung thêm thức ăn tinh như cám, bột ngô, bột gạo khoảng 1 - 2kg/con/ngày; cho uống nước ấm có pha muối loãng (20 - 30g muối/con/ngày) để tăng thân nhiệt cho trâu, bò. Đối với lợn và gia cầm, dùng phẩm cho ăn theo khẩu

phần tự do; lợn và gia cầm sinh sản tăng khẩu phần ăn từ 15 - 20% so với mức ăn bình thường, chú trọng bổ sung thêm thuốc bổ như vitamin B, C, các loại men tiêu hóa để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi. Ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Để hoạt động sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, không xảy ra thiệt hại về kinh tế do ảnh hưởng của thời tiết, ngành Nông nghiệp đã bám sát chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, chủ động ban hành các văn bản yêu cầu các huyện, thành phố và đơn vị liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc người dân thực hiện hiệu quả các biện pháp kỹ thuật phòng, chống đói, rét cho vật nuôi. Ngoài thực hiện các biện pháp về chuồng trại, chế độ dinh dưỡng, ngành Nông nghiệp cũng khuyến cáo

người chăn nuôi tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, dụng cụ, khu vực chăn nuôi; chấp hành nghiêm việc tiêm các loại vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi; thường xuyên

giám sát và thực hiện quy định về khai báo khi vật nuôi phát sinh dịch bệnh; khi gia súc, gia cầm có biểu hiện ốm, chết phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử

lý kịp thời. Người chăn nuôi cần thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến, dự báo thời tiết để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.

THANH HUYỀN



Người chăn nuôi cần bảo đảm khẩu phần thức ăn thô xanh từ rơm khô, cỏ khoảng 20 - 30kg/con/ngày những ngày giá rét.